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 	 ป่าดงพงไหน	 บุกไปเราไม่ย่อท้อรอรา	เรารักพนัสไพร

	 เพราะป่าไม้เป็นของมืองไทย	 เฝ้าถนอมทรัพย์สินของชาติไว้

	 ล�าเค็ญเพียงใด	 ขอชาติไทยเรานี้รองเรือง

	 ให้ชาติไทยเรานี้เรืองรอง	 ให้ชาติไทยเรานี้รุ่งเรือง

	 	 พวกเราชาววนาใจกล้าหาญ	 รักษาแนวด่านป่าดงพงไพร

	 	 อดทนผจญภยันตราย	 ใจและกายเราไม่หว่ันไหว

	 	 มุ่งแต่งานบ�ารุงวนาพิทักษ์ป่าถาวร	 เหนื่อยก็ทนไม่ถอนฤทัย

	 	 ป่าไม้ของเราชาวไทย	 อุทิศชีวิตจิตใจรักษาพนายืนยง

	 ป่านั้นคือมณีมีค่าอนันต์		 ป่านั้นกันภัยช่วยไทยให้สุขเมลือง

	 บ่อเกิดแห่งทรัพย์อันนองเนือง	 นี่แท้เมืองถิ่นไทยวิไลศรี

	 ป่าจะงามเราต้องผดุงทะนุบ�ารุงไว้ดี	 ดุจดังมีคลังทรัพยากร

	 ป่าไม้เสริมไทยบวร	 อุทิศชีวิตแน่นอน	รักษาวนายืนยง

 

	 คณะวนศาสตร์เป็นหนึง่ในส่ีคณะแรกแต่เริม่ต้นตัง้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	อกีทัง้มกีารตัง้

วิทยาลัยวนศาสตร์	 ที่จังหวัดแพร่ก่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึง	 ๖	 ปี	 กว่าจะมาเรียนร่วมกัน

กับคณะอื่นที่บางเขน	ในราวปี	๒๔๙๙	จึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างจากคณะอื่น	โดยเฉพาะการ

คาดเข็มขัดหัวเหลี่ยม	 ปี	 ๒๕๑๐	 ที่พวกเราเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้ัน	 คณะวนศาสตร์

มศีาสตราจารย์ถงึ	๔	ท่าน	คอื	ศ.เทยีม คมกฤส	คณบดี	ศ.เทอด สปุรีชากร	รองคณบด	ีศ.พิทย์ หัมพานนท์ 

หัวหน้าแผนกวิชาวิศวกรรมป่าไม้	และ	ศ.โชติ รักติประกร	หัวหน้าแผนกวนผลิตภัณฑ์	ทั้ง	๔	ท่าน

จบการศึกษาจากต่างประเทศทั้งสิ้น	คณบดีเคยด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้	ศ.เทอด	เคยเป็นป่าไม้

เขตเชียงใหม่	 และเป็นผู้อ�านวยการวิทยาลัยวนศาสตร์คนสุดท้าย	 ท่านเป็นผู้ที่ต่อสู้จนได้มาซึ่ง

เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันมาจากเงินป่าสัมปทานของกรมป่าไม้	 ที่ภายหลังองค์การ

อตุสาหกรรมป่าไม้ได้เข้าท�าไม้และให้เงนิอดุหนนุมหาวทิยาลยั	จ�านวนปีละ	๓	ล้านบาท	เงนิจ�านวนนี้

ได้ใช้อุดหนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยติดต่อกันมาหลายปี	 เรื่องเหล่าน้ีเป็นประวัติศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย		

มาร์ชป่าไม้
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	 ในปี	๒๕๑๐	นัน้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์รบัผู้สอบเข้าศกึษาต่อคณะวนศาสตร์	จ�านวน	๑๓๐	คน

ออกไปบ้าง	ย้ายออกบ้าง	ย้ายเข้าบ้าง	ในที่สุดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ�านวน	๑๑๖	คน	ที่เรียน	

๑๖๐	หน่วยกิต	ใน	๓	สาขาวิชาเอก	มีนิสิตมากเป็นล�าดับ	๓	ถัดจากคณะเกษตร	คณะเศรษฐศาสตร์

และบริหารธุรกิจ	 นอกจากเรียนตามปกติแล้ววันที่	 ๒๖	 สิงหาคม	๒๕๑๐	มีการวิ่งทดสอบระยะทาง	

๑๒	กโิลเมตร	เพือ่ให้นสิติทกุคนได้ประเมนิตนเองว่าจะเรียนต่อดหีรอืไม่	โดยวิง่จากคณะวศิวกรรมศาสตร์	

ปากเกร็ด	หลักชัยอยู่หน้าตึกชีววิทยา

	 ปิดภาคเรียนที่	 ๑	 นิสิตคณะวนศาสตร์	 ต้องเข้าไปดูงานในป่าให้ครบหลักสูตรที่เรียนวิชา

การจดัการป่าไม้	๑๑๑	จ�านวน	๑๕	วนั	ในปีนีพ้วกเราไปดูสภาพป่าทีส่ถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วงัน�า้เขยีว	

อ�าเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 ขณะนั้นยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เริ่มมีทางล�าลองยุทธศาสตร	์

สายกบินทร์บุรี-ปักธงชัย	มีหอพักสร้างใหม่	๒	หลัง	ให้พวกเราเข้าพัก	ออกจากปักธงชัย	เดินทางไป

อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดัชลบรุ	ีดกูารท�าไม้ของบรษิทัศรมีหาราชาอนัเป็นบรษิทัของส�านกังานทรพัย์สนิ

ส่วนพระมหากษัตริย์	พวกเราพักแรมค้างคืนที่บ้านพักชายทะเลของบริษัท	เดินทางเข้าไปดูการท�าไม้

จากป่าสัมปทานของบริษัทโดยรถไฟเล็ก	 รวมทั้งใช้รถไฟเล็กขนไม้จากชายเขตจังหวัดชลบุรีต่อกับ

จังหวัดระยอง
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	 ออกจากบริษัทศรีมหาราชา	 เราเดินทางไปปากน�้าเวฬุ	 อ�าเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรี	 เพื่อไปดู

ป่าชายเลน	ในตอนนัน้มีการใช้ไม้โกงกางเผาถ่านท�าฟืนเป็นอนัมาก	ทีน่ี่เราพกัทีห่น่วยจัดการป่าชายเลน

ปากน�า้เวฬ	ุอนัมรีุน่พีข่องพวกเราเป็นหัวหน้าหน่วย	พวกเรา	ร้อยกว่าชีวตินอนกนัระเกะระกะทีบ้่านพกั

หวัหน้าหน่วยบ้าง	บ้านพกัพนกังานบ้าง	รวมทัง้โรงเกบ็เรอืและท่ีว่างทีพ่อจะนอนได้	ห้องส้วมเฉพาะกิจ

ท�าสะพานยืน่ไปในป่าชายเลนให้พวกเราได้ใช้ถกูสร้างขึน้มา	เช้าๆ	ขึน้มาน่ังกนัสลอนไปหมด	พวกเรา

นัง่เรอืไปดปู่าชายเลนไกลพอสมควร	และอาจารย์ยงัให้พวกเราท่องน�า้ไปดรูากต้นโกงกางกนั	กลบัจากขลุง

มานอนพักมหาวิทยาลัยหนึ่งคืน	ตื่นเช้าไปดูอู่ไม้บางปะอินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	เป็นไม้สัก

ที่ล่องแพมาจากภาคเหนือ	เก็บไว้รอจ�าหน่าย	ดูงานวันนี้แค่ครึ่งวันก็จบ

	 กลับมาเรียนภาคปลาย	 เทอมน้ีกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมีมากมาย	 ชาววนศาสตร์มีการวิ่ง	

๑๕	กิโลเมตร	วันเสาร์ที่	๒๐	มกราคม	๒๕๑๑	วันนั้นเราวิ่งจากสนามบินดอนเมืองมายังหลักชัยเดิม

หน้าม้าขาว	ต้องวิ่งทุกคนตั้งแต่ปี	๑	ถึงปี	๓	ครั้งนี้	พี่นิมิตร	ศรีภักดี	รุ่น	๒๕	ตัวเต็งเข้าที่	๑	เป็นปีที่	๓	

ได้เข็มขดัทองค�าไปครอง	พวกเราได้ผ่านการทดสอบ	ตอนบ่ายมกีฬีาชาวป่าทีส่นามอนิทร	ีจันทรสถติย์	

ประกอบด้วยเลือ่ยไม้	ผ่าฟืน	ขีจ่กัรยานผลดั	๔	คณู	๔๐๐	เมตร	ตกค�า่มีการรบัน้องคณะวนศาสตร์รุ่น	๓๓	

ที่คณะวนศาสตร์	 พวกวนศาสตร์เต้นรอบกองไฟกัน	 ในการน้ีมีการประกวดเทพีอินเดียนแดงที่จัด

ต่อเนื่องกันมา	 ขณะนั้นคณะวนศาสตร์ไม่มีนิสิตหญิงเป็นของตนเองกว่าจะมีก็อีก	 ๑๐	 ปีล่วงไปแล้ว	

จึงมีนิสิตหญิงในมหาวิทยาลัยมาร่วมประกวดเทพีอินเดียนแดงกัน	 สมัยนั้นแต่งตัวกันธรรมดามาก

ใช้กระดาษแขง็มาเขยีนลายตดิขนไก่	เป็นหมวกอนิเดยีนแดงได้แล้ว	เสือ้ผ้าน่าจะเป็นผ้าดบิเขยีนลาย

ท�านองนี้	 มีการเต้นโชว์ก่อนการประกวด	 โดยคณะอาจารย์เป็นผู้ให้คะแนน	 ในปีนี้เราได้เทพี

อินเดียนแดงชื่อ	วิไลวรรณ	รัตนโกสุม	(นิด)	สาวเศรษฐศาสตร์	รองอีก	๔	คน	คือ	กุลฉวี	ลีลพนัง	

อรพันธุ์	บรรจงศิริ	จากคณะเกษตร	อัญชลี	สุขโหตุ	(จิ๋ม)	จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์	และ	วรรณวิภา	

ง้าวสุวรรณ	 (นก)	 จากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์	 งานเป็นไปอย่างสนุกสนาน	 และเทพี

กับรองเทพีในปีต่อไปจะเดินน�าขบวนแห่ของคณะวนศาสตร์ในการรับน้องใหม่

	 ต้นเดอืนเมษายน	๒๕๑๑	วนศาสตร์รุน่	๓๓	ต้องเข้าป่าไปเล่นสงกรานต์ในป่า	โดยทีย่งัไม่ได้ฟัง

ผลสอบว่าจะออกมาประการใด	การไปในปีแรกนี้เรียน	๒	เดือนใน	๓	วิชา	๖	หน่วยกิต	ประกอบด้วย	

นิเวศน์วิทยาป่าไม้	 รุกขวิทยา	 และการคณิตป่าไม้	 พวกเราท�าตามค�าแนะน�าจากอาจารย์และรุ่นพี่

น�าแม่ครัวจากแถวๆ	บาร์นั่นแหละ	มีลูกมือไปด้วยสักคนสองคนนี่แหละ	หาข้าวให้นิสิตและอาจารย์

กินกันร้อยกว่าคนวนัละ	๓	มือ้สองเดอืนเตม็	เราไปสถานีฝึกนิสติวงัน�า้เขยีว	ปักธงชัย	ทีน่ี่มหีอค่อนข้าง

ใหม่	๒	หอ	ชื่อไกลนุชกับไกลบ้าน	ไฟฟ้าที่นี่เป็นไฟฟ้าปั่น	แต่น�้าที่ใช้ที่นี่ค่อนข้างสะอาดเพราะต่อท่อ

มาจากบนเขามาใส่ถังพักไว้			

	 ร้อยกว่าคนแบ่งเป็น	๑๒	กลุม่ส�าหรบัการแบ่งงานกนัท�าและไปจ่ายตลาดทีปั่กธงชยั	สองวันคร้ัง

แต่ละกลุม่จะผลดักนัออกไปจ่ายตลาดกบัแม่ครวั	เราเรยีนเรือ่งสภาพป่า	ชนดิของป่า	รวมทัง้การแจงนับ
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ป่าไม้	 ที่เราต้องเรียนและจดจ�ากันได้ดีคือ	 การศึกษาพันธุ์ไม้ที่ปักธงชัยนี้	 อาจารย์พาพวกเราไปดู

พันธุ์ไม้ต่างๆ	ในป่าจ�านวน	๖๐	ชนิด	ไปดูล�าต้น	ดอก	ใบ	เมล็ด	ที่มีอยู่ขณะนั้นและศึกษาชนิด	ตระกูล	

การใช้ประโยชน์	 รวมทั้งแต่ละกลุ่มช่วยกันเก็บใบมาจัดพิมพ์ใบให้เห็นเส้นใบและขนาด	 ให้ทุกคน

ทีเ่รยีนแล้วแต่ละคนกรอกรายละเอยีด	ตอนสอบอาจารย์จะเลอืกชนดิไม้ประมาณ	๒๐	ชนดิจาก	๖๐	ชนดิ	

มาให้ดูใบ	 ดอก	 ส่วนประกอบต่างๆ	 ที่มีวางไว้ใต้ต้นไม้ให้แต่ละคนเดินไปสอบ	 เอาย่อๆ	 ก็แล้วกัน	

ที่นี่เราทั้งเรียนในโรงอาหารและเดินป่าขึ้นไปศึกษาพันธุ์ไม้บนเขาโลตึง	 ชื่อน้ีจริงๆ	 นะไม่ใช่พูดเล่น		

มีแม่ค้ามาขายของบ้างขายทุกรุ่นที่มาฝึกงาน	ตอนเย็นเตะฟุตบอลกันบ้าง	 เตะตะกร้อบ้าง	บางกลุ่ม

ออกไปกินเหล้าบ้านลุงทรัพย์ที่อยู่ไม่ไกลนักเป็นเหล้าป่ากับต้มไก่

	 	เกือบลืมไปเรื่องส�าคัญในการออกป่าของรุ่นเรานี้มีประวัติศาสตร์ต่างประเทศมาร่วมอยู่ด้วย

กล่าวคือ	 ใน	 ๑๒	 กลุ่มที่จัดนี้จะผสมปนเปแล้วแต่ความพอใจของการมารวมกลุ่มกัน	 ที่ส�าคัญคือ

นอนใกล้ๆ	กันและท�างานร่วมกัน	มีอยู่	๒	กลุ่มที่เด่นดังรู้จักกันดีคือ	กลุ่มเยอรมัน	อันประกอบด้วย

คนภาคใต้จบักลุม่กนัพดูค่อนข้างห้วนและเรว็ตามธรรมเนียมการพดู	อกีกลุม่คอื	กลุม่ฝรัง่เศส	ประกอบด้วย

ผู้ท่ีมาจากภาคเหนอื	เสียงลากๆ	ช้าๆ	เวลาสองกลุม่นีต้ืน่จะมเีสยีงภาษาถ่ินดงัข้ึนมา	เป็นทีน่่าสงัเกตคอื

กลุ่มเยอรมันชอบกินผัก	เข้าป่าไปเจอยอดมะกอก	ยอดติ้ว	หรือผักอื่นๆ	ก็จะหอบกลับมากินกับข้าว		

	 เรียนได้ครบ	 ๑	 เดือน	 ต้นเดือนพฤษภาคมย้ายไปเรียนที่หาดวนกร	 ห้วยยาง	 อ.ทับสะแก	

ประจวบคีรีขันธ์	 มีความสุขมากจากป่ามาตากอากาศชายทะเล	 ที่นี่เป็นสวนป่าห้วยยางและสถานี

วนกรรมห้วยยาง	มหีาดทรายสวยงาม	ต้นสนเรยีงรายยาวกว่า	๗	กโิลเมตร	รวมทัง้เป็นสถานฝึีกนสิติ

วนศาสตร์	ห้วยยางมหีอพกัค่อนข้างใหม่	๒	หอ	คอื	ยางทรายกบัยอดสน	ส�าหรบัพวกเรา	๑๐๐	กว่าคน	

มีบ้านพักอาจารย์อยู่ใกล้ชายทะเลมีชัยภูมิเหมาะส�าหรับการสอดส่องดูแลพวกเรา	 และที่นี่ใช้เคร่ือง

ปั่นไฟฟ้า	น�้าที่ใช้เป็นน�้าบาดาล	ทางสวนสูบไว้ให้ใช้กัน	ตกเย็นเล่นฟุตบอลกันบ้าง	เตะตะกร้อกันบ้าง

บางกลุ่มเล่นกีต้าร์ร้องเพลงสากลกันสนุกสนานที่จ�าแม่นอยู่เพลงหนึ่ง	 คือ	 เพลง	 Sanfrancisgo	

ก็จะร้องกันว่า	If	You’re	going	to	Sanfrancisgo	เพื่อนๆ	ร้องท่อนฮุกทวนไปทวนมาจนหลายวัน

เพื่อนถามว่า	เมื่อไรมึงจะถึงซานฟรานซิสโกเสียที	จนป่านนี้เกือบ	๕๐	ปี	ยังไม่ถึง	Sanfrancisgo	เลย

ลุงบัว	ใครเปน็นักรอ้งบ้างลองถามเอิ๊บด	ูพวกเราเล่นน�า้ทะเลกันสนกุสนาน	บางคนตวัขาวก็ตากแดด

จนผวิลอก	กลางคนืถึงจะไม่มีสาวๆ	พอเดอืนหงายเรากไ็ปจบัปลูมมาต้มกนิจนท้องเสียกนัไปหลายคน

	 ที่นี่เรียนพันธุ์ไม้	อีก	๖๐	ชนิด	รวมเป็น	๑๒๐	ชนิด	รวบรวมส่งผลงาน	เช่นเดิมแต่บริเวณใกล้ๆ

มีแต่ไม้ชายหาดเราต้องไปเรียนที่น�้าตกห้วยยางรวมทั้งในป่า	 อาจารย์พาเดินไปผจญทากผจญปลิง

ใกล้เทือกเขาตะนาวศรี	อาจารย์สุรพัฒน์	รัตนโกเศส	ท่านแข็งแรงและเดินเร็ว	พวกเราที่เป็นนักกีฬา

เดินแข่งกับท่าน	อาจารย์ก็ไม่ยอม	กลัวเสียชื่อเดินตลุยกันอย่างแรง	ไม่รอพรานน�าทางเตลิดเปิดเปิง

หลงทางเกือบข้ามสันเขาไปฝั่งพม่าให้กะเหรี่ยงจับตัวไปเสียแล้ว	กลับมาแล้วทั้งลูกศิษย์และอาจารย์

ต้องกลับมาใช้ยาหม่องนวดขากันเป็นการใหญ่		
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	 ต้นเดือนมิถุนายน	 ๒๕๑๑	 พวกเราเดินทางกลับไปบางเขน	 ผลการเรียนเรารู้กันบ้างแล้ว	

เพราะพวกทีร่่อแร่ไปจะไม่รอดกลบัมาดูผลสอบกนั	และมาวิง่ไม่ให้มกีารรไีทร์	ขอแค่พกัการเรยีนหรอื

ลดจ�านวนหน่วยกติ	ทีป่ระสบผลส�าเรจ็ในรุน่เรานีแ่หละ	กลบัมาใกล้เวลาเปิดเทอม	ลงทะเบยีนเข้าไป

อยู่ตึกอยู่หอกัน	แล้วพวกเราท�าตัวเหมือนรุ่นพี่ที่เราโกรธแค้นมา	มารับน้องใหม่กัน

	 ต้นเดือนเมษายน	 ๒๕๑๒	 ได้เวลาไปเข้าป่าอีก	 เที่ยวน้ีสนุกสนานกันดี	 ได้ไปแอ่วเมืองเหนือ	

พวกเราร้อยกว่าชวิีตขึน้รถไฟชัน้สามจากกรงุเทพฯ	ไปลงล�าปาง	บนรถไฟขบวนเดยีวกนันัน้	มรีุน่	๒๗	

คณะประมงนั่งรถไฟโบกี้ติดๆกัน	 ไปฝึกงานที่สถานีประมงพะเยา	อันสมัยนั้นขึ้นกับจังหวัดเชียงราย	

แล้วชาววนศาสตร์นั่งรถยนต์ไปสวนป่าห้วยทากทางเดียวกับพะเยาน่ันแหละ	 สวนป่าห้วยทากนั้น

ห่างจากล�าปางราวๆ	๕๐	กโิลเมตร	เส้นทางเดมิน้ันคดเคีย้วมาก	มทีางโค้งท่ีเรยีกว่า	โอเมก้า	อยูห่ลายตวั	

พวกเราต้องเรียนที่สถานีฝึกนิสิตห้วยทากนี้	๒	เดือนเต็ม	ใน	๒	วิชา	๕	หน่วยกิต	 เช่นเดิมมีหอพัก	

๒	หอ	สภาพคล้ายๆ	ปักธงชัยและห้วยยาง	มีใต้ถุนสูงไว้เรียนหนังสือและกินอาหาร		

	 การเรยีนทีน่ีเ่รยีนเรือ่งสภาพป่าและวชิาการท�าทางในป่าเพือ่ชกัลากไม้	อาจารย์สอนพวกเรา

ใต้อาคารนอน	และพาไปเดนิป่าดปู่าและพนัธุไ์ม้	ก่อนวนัสงกรานต์ทีพ่วกเราจะได้พกัเรยีนแล้วไปเทีย่ว

น่าจะ	๓	วนัราวๆ	นี	้วนันัน้อาจารย์พาเราเข้าป่าเดนิไปลกึมาก	เอาข้าวห่อไปกนิกลางวนักนิเสรจ็	อาจารย์

ก็ปล่อยให้กลับหอ	ใครจะไปไหนก็ไปอีกสามวันกลับมาเรียน	ส่วนใหญ่ไปแล้วกลับไม่ทัน	อาจารย์เลย

สอบย่อย	ทีน่ีเ่รยีนกนันานมากทีเ่ดยีว	เรามกีฬีาเล่นประจ�าคอื	ฟตุบอล	บางครัง้อาจารย์ท่านมาเล่นด้วย

อาจารย์แต่ละท่านแข็งแรงมากส่วนใหญ่เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย	 พวกเราได้มีโอกาสต้อนรับ

ท่านอธิการบดี	 ศาสตราจารย์อินทรี	 จันทรสถิตย์	 ที่ท่านมาเยี่ยมเยียนเราถึงหอพัก	 บางคนต้องรีบ

ไปใส่เสื้อมารับท่านเพราะที่สวนสักห้วยทากนั้นร้อนเสียเหลือเกิน	อยู่นี่จนต้นเดือนมิถุนายน
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	 เรากลับบางเขนไปเลือกวิชาเอกกัน	มีสาขาการจัดการป่าไม้ที่คนเลือกมากที่สุด	สาขาอนุรักษ์

วิทยารองมา	น้อยที่สุดคือ	สาขาวนผลิตภัณฑ์	ซึ่งปี	๓	ไม่ต้องเข้าป่าอีกแล้ว	ปี	๓	เทอมต้นนี้มีวิชา

ภาพถ่ายทางอากาศที่วิชาเอกการจัดการป่าไม้และอนุรักษ์วิทยาต้องเรียน	 ใช้ในการแปลภาพถ่าย

จะได้ทราบถึงชนิดและจ�านวนทรัพยากรป่าไม้	 แม้ว่าเราจะเคยเรียนกับนิสิตหญิงในบางวิชาก็ตาม	

ทีน่่าตืน่เต้นคอื	ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทีม่สุีภาพสตรมีาเรยีนบนตกึคณะ	แถมสวยเสียด้วย	ท�าให้บรรยากาศ

การเรยีนสดใสขึน้ทนัตาในช่ัวโมงนี	้ถ้าจ�าไม่ผดิเธอชือ่	จรสัพมิพ์	ประยทุธเสนย์ี	จบอกัษรศาสตร์	จุฬาฯ	

ทีม่าเรยีนเนือ่งจาก	เธอจะเข้ารบัราชการทหาร	จงึต้องมาเรยีนวชิานีเ้พ่ิมเตมิ	พวกเราสดชืน่เวลาเรียน	

เธอมักจะนั่งข้างหลัง	พวกเราก็หันไปมองเธอที่แต่งชุดสวยๆ	มาเรียนเกือบทุกชั่วโมง	 เวลาท�า	Lab	

มีพวกเราขมีขมันไปช่วยแนะน�ากันหลายคน		

	 ต้นเดอืนเมษายน	๒๕๑๓	พวกวนผลติภณัฑ์ไปดงูานโรงงานไม้และอืน่ๆ	ในเมอืงกนั	การจดัการ

ป่าไม้กับอนุรักษ์วิทยาวิชาแรกรวมกันแล้วแบ่งครึ่ง	 ครึ่งหนึ่งไปเรียนที่สวนป่าห้วยมุด	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 อีกครึ่งหนึ่งไปสวนป่าผานกเค้า	 จังหวัดขอนแก่น	 ทั้งสองเรียนวิชาเดียวกันคือวิชา

ปลกูสร้างสวนป่าทีเ่ราต้องปฏบิตัจิริง	ครัง้นีเ้ราไปท�างานทีส่วนป่าของกรมป่าไม้มรีุน่พีเ่ป็นหัวหน้าสวน

เราไปเป็นคนงานกนิข้าวปลาอาหารฟรมีแีม่ครัวของสวนท�าให้กนิ	ขอเล่าเหตกุารทีผ่านกเค้า	ในการเรยีน

วชิานีอ้าจารย์ได้ให้เราท�างานเยีย่งคนงานสวนป่า	เพือ่ทีเ่วลาเราไปท�างานจะได้ประเมนิได้ว่าคนงาน

แต่ละคนท�างานได้เท่าใด	เริ่มตั้งแต่ขุดแปลงเพาะเมล็ดสัก	ถอนและตกแต่งเหง้าสัก	 เพื่อน�าไปปลูก		

ปลกูเหง้าสกั	ถางหญ้าในสวนป่า	รวมทัง้ตดัสางขยายระยะต้นสกั	ทีน่ีเ่ราน่าจะเรียนประมาณ	๒๐	วนั	

มีเรื่องน่าสนุกคือ	มีการแข่งกันวิ่งขึ้นภูกระดึง

	 เสร็จงานผานกเค้าและห้วยมุด	 ไปรวมกันที่บางเขนคราวน้ีทั้งสองสาขาวิชาเอกแยกย้ายกัน

ไปเรยีน	พวกการจดัการป่าไม้ไปเรยีนการคณติป่าไม้ชัน้สงูทีปั่กธงชยั	ได้ข่าวว่าพรรคพวกโดนแตนต่อย

บางคนหน้าบวมมากเลย	แต่วชิาเอกอนรุกัษ์วทิยาขึน้รถไฟไปเชยีงใหม่	เรยีนการจดัการลุม่น�า้	ไปพกัอยูท่ี่

บ้านพักดอยบวกห้าหลังพระต�าหนกัภพูงิค์ราชนิเวศน์		คราวน้ีไปน้อยทีส่ดุ	๒๐	กว่าคน	มรีุน่พีห่ลายคน

ทีจ่บอนปุรญิญามาเรยีนด้วย	ทีน่ีข่นาดหน้าร้อนยงัค่อนข้างเยน็	อยูท่ีบ้่านพกัเดินไปพระต�าหนกัไปเกบ็

ข้อมูลใบไม้ร่วงบ้าง	ไปวัดการสะสมของตะกอนบ้าง	อาจารย์เห็นแรงมากให้ไปทุบเขื่อนก็มี	วันหยุด

ลงไปกินข้าวในเมือง	ไปหาเพื่อนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พักเดียวอาจารย์พาไปตั้งเต๊นท์	บนสันเขา

ทางเดนิของแม้วดอยปยุเพือ่ส�ารวจห้วยแม่ไน	อนัเป็นสาขาของแม่น�า้สาและแม่น�า้ปิง	ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก

ที่นอนบนยอดเขา	 อาจารย์ให้ส�ารวจแจงนับชนิดไม้	 มีการเดินส�ารวจเป็นกลุ่มบางกลุ่มไต่เชือก

โหนข้ามเขาไปก็มี	แต่รุ่นพี่บางคนท�างานกรมป่าไม้เรื่องส�ารวจป่ามานานแล้ว	ใช้กล้องส่องทางไกลดู

ไม่นานก็ใส่รายชื่อชนิดไม้ได้แล้ว	มีการหลงป่าเป็นปกติขอไม่เล่าเพราะเรื่องยาว

	 ต้นเดอืนมถินุายน	๒๕๑๓	กลบัไปเป็นพีใ่หญ่แล้ว	คราวนีม้กีจิกรรมมากมายเหมอืนเดมิให้พวกเรา

ได้มส่ีวนร่วม	ในปีนี	้ศาสตราจารย์เทยีม	คมกฤส	คณบดคีณะวนศาสตร์ของพวกเราถงึแก่กรรมในวยั

ที่ไม่สมควร	พวกเราเสียใจกันมากเพราะท่านรักและเมตตาพวกเรามาก	ครั้งกระนั้นนิสิตวนศาสตร์
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ทุกคนใส่เสื้อขาวผูกไทด์ด�าไว้ทุกข์ให้ท่านโดยพร้อมเพรียงกัน	 คณะวนศาสตร์ได้คณบดีใหม่อันเป็น

ลูกหม้อคนแรกของวนศาสตร์	คือ	ศาสตราจารย์	ดร.สง่า	สรรพศรี	วนศาสตร์รุ่น	๑๗	ในปีนี้มีรุ่นน้อง

ปี	 ๑	 ของคณะวนศาสตร์ชุดหนึ่งที่ได้สิทธิพิเศษไม่ต้องประชุมน้องใหม่ของคณะ	 โดยไปซ้อมดนตรี

ทีม่	ีพนิจิ	บวัแดง	ไปคอยดแูล	นสิติชดุนีค้อื	วง	The	Forester	นัน่เอง	วงนีเ้ล่นเพลงสากลวยัรุ่นสมัยน้ัน		

เรียนกันไม่นานส่วนใหญ่แล้วเรียนจบตามก�าหนด	 รุ่นเราในคณะวนศาสตร์จบเกียรตินิยม	 ๒	 คน

นั่นคือ	เดชา	ศรีพิพัฒนกุล	และ	สนธยา	เกียรติงาม	ได้เวลาไปท�ามาหากินด้วยตนเองแล้ว

	 เรยีนวนศาสตร์บางคนนกึว่าคงเข้ากรมป่าไม้ได้เลย	ขอชีแ้จงดงันี	้รุน่แรกๆ	ทีเ่รยีนนัน้ส่วนหนึง่

เป็นข้าราชการกรมป่าไม้และจบมัธยมศึกษา	 ๘	 ในสมัยกระโน้นรับไม่มากนักมีอัตราบรรจุตลอด	

ราวๆ	 รุ่น	 ๑๐	 กว่าๆ	 ก็เริ่มมีต�าแหน่งบ้างไม่มีบ้างต้องเป็นลูกจ้างรอไปก่อน	 พอย้ายมาอยู่บางเขน	

ที่เมืองแพร่ตั้งโรงเรียนป่าไม้ปี	 ๒๔๙๙	 สังกัดกรมป่าไม้	 เบื้องต้น	 รับข้าราชการกรมป่าไม้เข้าเรียน

เช่นเคย	ต่อมาจงึรบันกัเรยีนทีจ่บการศกึษามธัยมปลายเข้าเรยีนระยะเวลา	๒	ปี	เรยีกว่า	ประกาศนยีบตัร	

อาจารย์สนทิ	บญุพทิกัษ์	เล่าให้ฟังว่าผูอ้�านวยการโรงเรียนป่าไม้แพร่	รุน่แรกๆ	ท่านมสีมัพนัธ์อนัดกีบั	

ก.พ.	และส�านักงบประมาณจึงขอต�าแหน่งพนักงานป่าไม้จัตวาไว้รองรบันักเรียนป่าไม้แพร่	๖,๐๐๐	อตัรา	

ส�าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนป่าไม้เรยีนฟร	ีกรมป่าไม้มพีนัธะทีต้่องรบันักเรยีนป่าไม้เข้ารบัราชการทัง้หมด

จบแล้วบรรจุเลย	 ส�าหรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวนศาสตร์ต้องมีอัตรานักวิชาการ

ป่าไม้ตรีว่าง	จึงจะมีการสอบบรรจุเข้ารับราชการ	ดังนั้นปริญญาตรีวนศาสตร์จึงได้รับการบรรจุแบบ

กระพร่องกระแพร่ง	บางคนจึงเบนสายไปท�างานอื่น

	 ต้องขอชีแ้จงเกรงว่าผูอ่้านจะสบัสน	พวกเราสอบเข้าท�างานกรมป่าไม้ทีเ่ดยีวกนั	แต่เนือ่งจาก

มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม	จึงเกษียณ	๔	ส่วน	คือ	กรมป่าไม้	กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ

พันธ์ุพืช	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ป่าไม้จังหวัดโดนย้ายไปเป็นทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิง่แวดล้อมจงัหวัด	ขึน้กบัส�านักปลัดกระทรวง	ป่าไม้เขตถูกยบุ	ทัง้	๒	กรมใหญ่	คอื	กรมอทุยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 กับ	 กรมป่าไม้	 มีผู้อ�านวยการส�านักกันทั้งคู่เหมือนมีป่าไม้เขตทั้งสองกรม

เลยสับสนนิดหน่อย	พวกป่าไม้ยังงงเลย	เพราะฉะนั้นอาจไม่เข้าใจที่เขียนบ้าง	มารู้จักวนศาสตร์	๓๓	

กันดีกว่า	ขอสวนสนามมาร์ชป่าไม้	๑๑๖	คนดังนี้

 เกษม เจริญรุ่งรัตน์ พี่เษมของเราคนพระนครศรีอยุธยา	 จบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แล้วไปเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาก่อน	จบแล้วท�างานป่าไม้เขตพิษณุโลก	

เสียชีวิตไปหลายปีแล้ว

 กรีฑา พงษ์พานิช คนยะลา	มาจากอ�านวยศิลป์	จบแล้วท�างานทางด้านอุทยานแห่งชาติ

 เกียรติก้อง พิตรปรีชา หนุ่มรูปหล่อเมืองตรัง	 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	

นักบาสเกตบอลมหาวิทยาลัย	 ตอนเรียนก้องรู้จักแต่สาวสวยๆ	 ทั้งน้ัน	 ท�างานทางด้านวนวัฒนวิจัย

ของกรมป่าไม้ที่จังหวัดกาญจนบุรีมาตลอด	เกษียณอายุแล้ว	มีบ้านอยู่เมืองกาญจน์ไม่ค่อยได้ไปไหน

 โกวทิ คบหมู ่คนโคราช	เป๊กโก้	อดีตรองสารวตัรใหญ่นิสิต	จบมาจากราชสีมาวทิยาลยั	มาเป็น

นักฟุตบอลของมหาวิทยาลัย	จบแล้วไปท�างานที่ส�านักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา	วนเวียนอยู่โคราช

จนเกษียณอายุราชการ

 ไกรลาศ เทพสัมฤทธิ์พร หนุ่มสวนกุหลาบ	คนกรุงเทพฯ	เป็นนักพุ่งแหลนของมหาวิทยาลัย

ควบกับนักซอฟบอล	ท�างานทั้งต้นน�้า	เพาะช�ากล้าไม้	และฝึกอบรม

 ดร.คงศักด์ิ ภิญโญภูษาฤกษ	์ คนกรุงเทพฯ	 มาจากไพศาลศิลป์	 อดีตผู้แทนคณะวนศาสตร	์

และนักยูโดมหาวิทยาลัย	 ไปท�างานเมืองงาวด้านบ�ารุงพันธ์ไม้สักได้ไม่นาน	 จบปริญญาโท	 เอก	

จากออสเตรเลีย	แล้วไปท�างานองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลีย	มีครอบครัวที่โน่น			
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 จรูญ หนูเกื้อ หนุ่มปักษ์ใต้จบมาจากมหาวชิราวุธ	สงขลา	จบแล้วไปท�างานที่ส�านักงานป่าไม้

เขตสงขลาอยู่แห่งเดียว	จนเกษียณอายุราชการ	เสียชีวิตแล้ว

 จริะ รังสกิรรพมุ	เศรษฐเีพชรบรูณ์	มาจากอ�านวยศลิป์	ท�างานกองจดัการทีด่นิป่าไม้	เกษยีณอายุ

ราชการที่ส�านักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี	ตอนนี้อยู่บ้านแถวลาดปลาเค้า

 จรีะศกัดิ ์ เลีย้งธนวฒันากลุ  ลกูไก่	เป็นคนสรุาษฎร์ธานี	จบจากโรงเรยีนสรุาษฎร์ธาน	ีแล้วยงั

ไปท�างานทีเ่ขตสรุาษฎร์ธานีอกีต่างหาก	มาอยูส่�านักอนุรกัษ์สัตว์ป่าในระยะหลงั	เกษยีณอายรุาชการแล้ว

กลับไปอยู่สุราษฎร์ธานี	ทั้งตัวและหัวใจมอบให้สุราษฎร์

 เชิดวิทย์ คงมีสุข หนุ่มรูปหล่อห้วยยอด	เมืองตรัง	ติดบอร์ด	๘๐	เปอร์เซ็นต์	มาจากโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา	 เป็นผู้ชักชวนสาวอักษรศาสตร์จุฬาฯ	 มางานประกวดเทพีอินเดียนแดง	 จบแล้ว

ท�างานทางด้านสัตว์ป่า	 ก่อนเกษียณไปเป็นผู้อ�านวยการส�านักของกรมป่าไม้ที่กระบี่	 ตอนนี้อยู่กับ

ครอบครัวมีกิจการเลี้ยงไก่ที่กระบี่

 ชมุพล เพีย้นภกัตร์	คนสตัหีบ	ชลบรุ	ีนักวิง่ระยะไกลจากอ�านวยศลิป์เรยีนวชิาเอกวนผลิตภณัฑ์

เพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าป่า	 เพราะมีหน้าที่ดูแลสาวคณะวิทยาศาสตร์	 แต่ไปท�างานบริษัทไม้อัดไทย	

กลับต้องเข้าป่าคัดเลือกไม้	 งานนี้อยู่กรมป่าไม้ยังไม่ค่อยได้ท�าเลย	 เกษียณอายุราชการในต�าแหน่ง

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัไม้อดัไทย	เป็นหนึง่ใน	๓	ของชาววนศาสตร์ทีแ่ต่งงานกบัรุน่	๒๗

 ดร.ชมุพล สุขเกษม	ดอกเตอร์กงั	ชาวชมุพร	นกัเรยีนอ�านวยศลิป์อกีคน	อดตีประธานเชียร์คณะ

และนักฮอกกี้ของมหาวิทยาลัย	 ไปจบปริญญาเอกจากฟิลิปปินส์	 ไปพบรักกับน้องเกษตรรุ่น	 ๒๙	

ที่เป็นน้องสาวรุ่น	๒๗	งงไหม	ท�างานอุทยานแห่งชาติมาตลอด	เป็นหัวหน้าอุทยานภูหินร่องกล้าและ

เขาใหญ่	เป็นผู้อ�านวยการส�านักอุทยาน	เกษียณระดับ	๙	กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 ชยัยนัต์ สมบรูณสนิ	คนราชบรุ	ีนักเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา	จบแล้วไปท�างานทีป่่าไม้เขตล�าปาง	

ย้ายมาอยู่เพชรบุรี	 เคยเป็นหัวหน้างานป่าไม้	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร	ิอยูเ่พชรบรุ	ี๒๐	ปี	ย้ายมาเป็นป่าไม้จังหวดัพระนครศรอียธุยา	ท้ายสุดไปเกษยีณอายรุาชการ

ต�าแหน่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

 ชัยวุฒิ ดลอารมย์ คนกาฬสินธุ์	จบจากเบษจมราชรังสฤษดิ์	ทุกคนรู้จักในนาม	ฮีโร่รุ่น	๒๗	

เพราะสามารถปีนไปชิงธงมาได้อย่างยากล�าบาก	จบแล้วท�างานกรมป่าไม้ทางด้านปลกูป่าและเพาะช�า

กล้าไม้	เกษียณอายุราชการแล้วมีความสุขกับการจิบไวน์เล่นหุ้น	เล่นทอง	และเล่นกอล์ฟ

 ช่อภทัร พงศ์รุ่งทรัพย์ เดมิชือ่	ช่อ	นกัเรยีนโรงเรยีนราชสมีาวิทยาลยัอกีคนหนึง่	จบแล้วท�างาน

ทางด้านอุทยานเป็นหัวหน้าอุทยานอยู่พักใหญ	่ แล้วกลับมาจับงานทางด้านฝึกอบรม	 เกษียณแล้ว

หายหน้าหายตาไม่มีใครพบเจอ
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 ดร.ชวลติ นยิมธรรม ดอกเตอร์ไฝ	จบมาจากอทุยัทวเีวท	แต่เป็นคนชัยนาท	ไปจบปรญิญาเอก

ที่ประเทศเดนมาร์ค	 ท�างานทางด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้มาโดยตลอด	 ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ

เกี่ยวกับพันธ์ไม้ในศูนย์ศึกษาพิกุลทอง	เกษียณอายุราชการในระดับ	๙	กรมอุทยาน

 ชวลิต อุรพีพัฒนพงศ์ หนุ่มยะลาจากโรงเรียนสามเสนวิทยา	เคยท�างานบริษัทไทยชิพบอร์ด

ไปอยู่เขตเชียงรายไม่ชอบกลับมาท�างานที่กรมป่าไม้	 จนเป็นผู้อ�านวยการกองแผนงาน	 ถวายงาน

สมเด็จพระเทพฯ	ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับ	ดร.ไฝ	ย้ายออกไปเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหลายจังหวัด	 เกษียณอายุราชการระดับ	 ๙	 ต�าแหน่งทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

 พ.อ.เดชอนันต์ ถึงแสง	 คนโคราช	 จบราชสีมาวิทยาลัยอดีตประธานปกครองคนนี้มีความ

โดดเด่นมากมายหลายเรือ่ง	เล่าสามวนัสองคนืไม่จบ	ย่อๆ	ว่าจบแล้วไปเรยีนนกัเรยีนนายร้อยหลักสตูร

พเิศษ	แต่โดนจบัไปลงหน่วยการสัตว์อยูท่ีเ่ชียงใหม่	และนครปฐม	เกษียณอายรุาชการเป็นพนัเอกพเิศษ	

เสียชีวิตเมื่อปี	๒๕๕๖		

 เดชา ศรีพิพัฒนกุล เด็กเรียนดีจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม	การกีฬาก็เด่นเป็นนักฮอกกี้

ทีมมหาวิทยาลัยและทีมชาติ	 เรียนได้เกียรตินิยมอีกต่างหาก	 จบปริญญาโทสถิติประยุกต์	 ที่นิด้า	

แต่ท�างานผิดทางไปอยู่กรมศุลกากร	สู้ลูกหม้อเขาไม่ไหว	ยังไปงานสังสรรค์รุ่น	๒๗	เสมอๆ

 ทนิกร สิทธวิงศ์  ชาวราชสมีาวทิยาลยัอกีคนหนึง่	จบแล้วดวงจะเป็นพ่อเล้ียงไปอยูเ่ขตเชยีงราย

มาเป็นป่าไม้จังหวัดชัยนาท	 ป่าไม้เขตแม่สะเรียง	 ผู้อ�านวยการส�านักป่าชุมชน	 เกษียณอายุราชการ

ต�าแหน่งผูอ้�านวยการกองแผนงาน	กรมป่าไม้	ตอนน้ีเป็นพ่อหม้ายป้ายแดงดแูลสนามไดร์ฟทีเ่ชยีงราย

 ทวีสิน โอภาสปัทมราช	 คนเมืองกาญจนบุรี	 จบจากอ�านวยศิลป์เป็นคนเรียนเก่งทีเดียว

ความจ�าเป็นเลิศ	 ไปท�างานที่เขตขอนแก่นนานมากจนเป็นหัวหน้าฝ่าย	 ถูกย้ายมาอยู่เขตเพชรบุรี	

เลยลาออก	ตอนนี้สนุกกับงาน	อ.บ.ต.	ที่ขอนแก่น

 ทวีศักดิ์ ทิพย์ทินกร	เสี่ยป่อง	จบจากสวนกุหลาบ	เคยอยู่เขตนครราชสีมาและมาเป็นหัวหน้า

หน่วยต้นน�้า	เสียชีวิตไปนานแล้ว

 ร.อ.ทองชม ปุณยานนท	์ คนฝั่งธนบุรี	 จบอ�านวยศิลป์	 ชมเป็นนักดาบไทยของมหาวิทยาลัย	

ไปเรยีนศษิย์การบนิของกองทพัอากาศ	เสยีชวีติจากการบนิผาดโผนให้เยาวชนได้ดใูนวนัเดก็ปี	๒๕๑๙	

พร้อมกับรุ่นน้องวนศาสตร์	๓๕	อีกคนหนึ่ง

 ทศพร นาคนาเกรด็ บเีวอร์หนุม่รปูหล่อคนนครชยัศร	ีมาจากอ�านวยศลิป์	จบแล้วท�างานด้าน

สัตว์ป่ามาตลอด	เป็นหัวหน้าหน่วยที่สงขลาและชัยภูมิ	จนเกษียณอายุราชการต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ส่วน	ตอนนี้นอกจากเลี้ยงหลานแล้วต้องไปดูลูกที่อังกฤษอีกต่างหาก
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 ทศพร วัฒนธรรม คนนครปฐม	มาจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร	เรียนอนุรักษ์วิทยาเป็นวิชาเอก	

ท�างานที่เขตนครสวรรค์และมีชีวิตเงียบๆ	เสียชีวิตไปนานแล้ว

 ธงชัย เปาอินทร์ ชาวอ่างทอง	มาจากอ�านวยศิลป์	จบแล้วไปอยู่สวนสักที่ล�าปาง	แล้วมาเป็น

หัวหน้าหน่วยต้นน�้าที่น่าน	 วนเวียนมาเป็นผู้อ�านวยการส่วนผลิตสื่อ	 เกษียณอายุในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส่วน	 ท�างานหลากหลายทั้งเขียนหนังสือ	 จัดสรรที่ดิน	 ปัจจุบันยังท�าหอพักอยู่แถว

ก�าแพงแสน

 ธนกฤต ชยัด�ารงเลศิ เสีย่หมง	ช่ือเดมิมงคล	จบโพฒิสารศกึษา	คนปากน�า้โพประธานวนศาสตร์	๓๓	

คนปัจจุบัน	บรรจุเข้าท�างานที่เขตตาก	ไปอยู่เขตแม่สะเรียง	๒	รอบ	รอบหลังเป็นหัวหน้าฝ่าย	ขึ้นเป็น

ป่าไม้จังหวัดล�าพูนและอีกหลายจังหวัด	 เป็นป่าไม้เขตก็หลายที่	 เกษียณอายุราชการระดับ	๙	ที่เขต

นครราชสีมา	 เป็นอีกคนที่แต่งงานกับเกษตรรุ่น	 ๒๗	 มีบ้านทั้งกรุงเทพฯ	 และเชียงใหม่	 สุขภาพยัง

แข็งแรง	เป็นประธานได้อีก	๓๓	ปี

 ธนู ขันติศุข หนุ่มเนื้อหอมเวลานี้	 จบจากเบญจมราชูทิศ	 ราชบุรี	 จบแล้วไปท�างานเขตตาก	

เป็นหัวหน้าอุทยาน	๒	แห่ง	ที่ติดใจคือ	อุทยานแห่งชาติรามค�าแหง	อยู่นานนับปีไม่ถ้วน	เลยปลูกบ้าน

ที่สุโขทัย	ก่อนเกษียณอายุราชการเป็นผู้อ�านวยการส่วนที่เขตพิษณุโลก	ช่วยรุ่น	๒๗	ท�าเรื่องรูปและ

เพลงอยู่ขณะนี้	

 ธานี วริิยะรัตนพร หนุม่เมอืงชลทีรู่จ้กักันว่า	เปิม	มาจากชลราษฎรอ�ารงุ	เข้าท�างานด้านสตัว์ป่า

อยู่ทั้งบางพระ	ล�าปาง	ข้ามไปเป็นป่าไม้จังหวัดล�าปาง	ผู้ช่วยเขต	ผู้อ�านวยการส่วน	ป่าไม้จังหวัดตาก	

ป่าไม้เขตแพร่	 ผู้อ�านวยการส�านัก	 เป็นมาทุกต�าแหน่งในกรมแล้วก่อนเกษียณอายุราชการเป็น

รองอธิบดีกรมป่าไม้	เกษียณเร็วไปหน่อยไม่ทันเป็นอธิบดี	มีหอพักให้เช่าทั้งเชียงใหม่และเมืองชล

 ธีรวัฒน์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ หลิม	คนก�าแพงเพชรที่จบจากโพฒิสารศึกษา	นครสวรรค์	เดิมชื่อ

ทวีศักดิ์	 จบแล้วท�างานที่กรมป่าไม้	 เคยอยู่ล�าปางย้ายไปอยู่เขตตากไม่ยอมไปไหนจนเกษียณอายุ

ราชการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน	ตอนนี้คอยเก็บเงินจากค่าเช่าหอพัก	กับขายวัวก็เหลือกินแล้ว
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 ธรียทุธ วรรณไพโรจน์ แห้ง	เป็นชาวสงขลา	จบอ�านวยศลิป์	เคยไปเรยีนรฐัศาสตร์	ธรรมศาสตร์

ไม่อยากเป็นผูว่้ามาเป็นป่าไม้ดกีว่า	อยูเ่งยีบๆ	ทีเ่ขตสงขลาตัง้แต่บรรจุจนเกษยีณอายรุาชการต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส่วน	มาโด่งดังตอนไปเที่ยวเขมร

 เธยีรชยั พร้อมมลู	อ่อน	เป็นคนสงขลามาจบสวนกหุลาบ		เป็นคนดงัประจ�ารุน่คนหนึง่	ท�างาน

เกี่ยวกับสวนป่าและเพาะช�ากล้าไม้มาตลอด	เสียชีวิตไปหลายปีแล้วจากอุบัติเหตุ

 นพพร แสงสีดา	 เค๊ียก	 เป็นนักแบดมินตันเยาวชนมาจากหนองคายวิทยาคาร	 เข้ามาเป็น

นักแบดมินตันของมหาวิทยาลัย	 เป็นคนที่มีรูปแบบไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน	 เคยท�างานที่

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ	สุดท้ายไปอยู่ที่ทองแสนขัน	จ.อุตรดิตถ์	และเสียชีวิต

 นพินธ์ อนกุลู ตุย่	เป็นคนชยันาท	มาจากโรงเรยีนสมาคมโรงเรยีนราษฎร์	ย้ายมาจากคณะเกษตร	

ท�างานที่เขตเชียงรายและเขตอุบลราชธานี	 เป็นป่าไม้จังหวัดหลายจังหวัดและเกษียณอายุราชการ

ในต�าแหน่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

 นพรตัน์ ทองตนั ลกูนายเหมืองภูเกต็	มาเรยีนอ�านวยศลิป์	จบแล้วไปท�างานบริษทัไทยชพิบอร์ด

อยู่พักหนึ่ง	 สอบเข้ารับราชการกรมป่าไม้ได้	 แต่กลับบ้านไปท�าธุรกิจของครอบครัว	 ทั้งบ้านจัดสรร	

และตลาด	ตอนนี้พบสัจจธรรมเลยท่องเที่ยว	แทนที่จะท�าเงินอย่างเดียว

 บพติร มณรีตัน์ เป็นคนอบุลราชธานี	แต่จบมาจากโรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั	เป็นอกีคนทีท่�างาน

เรื่องน�้ากับไฟ	 ปักหลักอยู่เชียงใหม่	 ไปดูงานต่างประเทศเรื่องไฟป่ามากมายหลายประเทศ	 ตอนนี้

ปลีกวิเวกอยู่ในกรุงเทพฯ	เพื่อนฝูงไม่ได้ข่าวคราว

 บญัชา เจรญิพงศ์ คนปราจนีบรุ	ีจบจากอ�านวยศลิป์	ไปท�างานทีป่่าไม้เขตอดุรธานอียูพ่กัใหญ่	

แล้วกลบัเข้ามาท�างานทางด้านเพาะช�ากล้าไม้เป็นคนเงียบๆ	ตอนน้ีไม่รูว่้าไปแอบเล่นกอล์ฟอยูแ่ถวไหน

 บณัฑรู สภัุควณชิ	ชาวกาฬสินธุ	์มาจากโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา	จบแล้วไปศกึษาต่อท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาจนจบ	MPA	ด้วยทุนครอบครัว	กลับมาแล้วเปลี่ยนสายไปท�างานที่ส�านักงบประมาณ	

จนเป็นผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ	เป้เป็นคนทีม่นี�า้ใจกบัเพือ่นๆ	มากถึงมากทีส่ดุ	ให้ความช่วยเหลอื

เพื่อนฝูงมากมายหลายสาขาในทุกด้านรวมทั้งผู้เขียนด้วย	 ไม่ได้ท�างานป่าไม้	 ตอนนี้จึงท�าสวนยาง

เล่นๆ	แถวเมืองเลย

 ประกิจ จูฑะพงษ์	 พี่ตุ๋ย	 จบมาจากโรงเรียนสารวิทยาหน้ากรมป่าไม้นี่แหละ	 เรียนจบแล้ว

ไปบรรจุที่ป่าไม้เขตล�าปาง	 ย้ายมาอยู่กรมท�างานเรื่องน�้ากับไฟมาเกือบตลอดอายุราชการวนเวียน

แถวภาคเหนือ	กล่าวคือ	เป็นหัวหน้าหน่วยต้นน�้าและท�างานด้านไฟป่า	เกษียณอายุราชการต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส่วนที่เขตแพร่
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 ประจกัษ์ นยิมค�า	จบจากเบญจมมหาราช	อบุลราชธาน	ีแต่ไปตัง้หลกัปักฐานทีส่งขลา	ท�างาน

ท่ีเขตสงขลา	และกองจดัการทีด่นิป่าสงวนกลบัไปอยูเ่ป็นหัวหน้าฝ่ายทีส่งขลา	หัวหน้าอทุยานทะเลบนั	

เกษียณอายุราชการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วนที่สงขลา

 ประชา โชติศรีพันธุ์พร เคลย์	 เป็นคนพิจิตร	 จากสมาคมโรงเรียนราษฎร์	 ตามพ่ีมาเรียน

วนศาตร์	จบแล้วไปท�างานเขตแพร่	มีบ้านอยู่เมืองแพร่	 เบื่อๆ	กับการวิ่งเต้นเลยออกไปท�าคาร์แคร์

นานแล้ว

 ประชา ธีรวิทย์ คนเมืองชล	จบจากอ�านวยศิลป์	จบมาท�างานที่ป่าไม้เขตพิษณุโลก	ระยะหลัง

มาจับงานทางด้านฝึกอบรม	เกษียณอายุราชการแล้ว	ช่วยงานวัดพระธรรมกาย

 ปรีชา เฉลิมพิชัย มาจากโรงเรียนสระบุรี	 เป็นคนถามอาจารย์เก่งจึงเรียก	 ชาถาม	 ท�างาน

เก่ียวกับการปลูกสร้างและเพาะช�ากล้าไม้อยู่ทางเหนือมาตลอด	 ปัจจุบันเพาะต้นไม้หลายชนิดขาย

เป็นอาชีพเสริมเงินบ�านาญที่แม่ริม	เชียงใหม่

 ปรชีา วลพีทิกัษ์เดช ชา	มาจากโรงเรยีนวสิทุธรัิงส	ีเป็นเดก็เมอืงกาญจนบุรี	ชาท�างานก้าวหน้า

ไปเร่ือยๆ	 จบแล้วไปท�างานท่ีป่าไม้เขตอุดรธานีจนเป็นหัวหน้าฝ่าย	 ขึ้นเป็นป่าไม้จังหวัดหนองคาย

จงัหวดัเดยีว	ไปเป็นป่าไม้เขตปัตตาน	ีขอนแก่น	และเชยีงใหม่	เป็นผูอ้�านวยการส�านกัฟ้ืนฟ	ูแล้วข้ึนเป็น

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธ์พืช

 ประพันธ์ ผลพันพัว	 เป็ดรองประธานเชียร์	 คนกรุงเทพฯ	 มาจากสมาคมโรงเรียนราษฎร	์

จบแล้วไปท�างานท่ีเขตล�าปางได้	 ๒	 ปี	 ย้ายกลับมาอยู่กรมป่าไม้	 อยู่ต้นน�้าตั้งแต่ต้นน�้ายังเป็นฝ่าย	

จนต้นน�้าเป็นส�านักเป็ดก็ไม่ไปไหน	เกษียณอายุราชการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน

 ประวตั ิโวหารด ีเป็นคนกาฬสนิธุ	์จบจากนนทรวีทิยา	ย้ายมาจากคณะประมง	เป็นคนพดูเก่ง

สมนามสกุลจึงต้องไปเป็นหัวหน้าอุทยานใหญ่ๆ	หลายแห่ง	 เช่น	ตะรุเตา	สุเทพ-ปุย	อินทนนท์และ

เขาใหญ่	เพือ่ให้ผูเ้ยีย่มชมประทบัใจการบรรยาย	เกษยีณอายแุล้ว	เปิดร้านอาหารเวยีตนามทีส่ระแก้ว

 ประสทิธิ ์ศรีเจริญ เส่ียเด่า	เป็นชาวแพร่	หนุ่มอ�านวยศลิป์อกีคน	จบแล้วไปท�างานทีส่�านกังาน

ป่าไม้เขตเชียงราย	เสียชีวิตไปนานแล้ว

 น.อ.ประสิทธิ์ไชย โชติมา	ผอม	เป็นลูกนายทหารอากาศ	มาจากรุจิเสรีวิทยา	 เรียนจบแล้ว

ไม่ยอมมาแย่งต�าแหน่งเพื่อนเลยไปเป็นทหารอากาศตามบุพการี	 จนเป็นนาวาเอกพิเศษ	 เสียชีวิต

นานแล้ว

 ประสพ แสงภู ่นกัเขยีนจากระยองมติรอปุถมัภ์	มาเรยีนวนผลติภณัฑ์	แต่ท�างานด้านเพาะช�า

และปลกูป่าตลอด	จนเป็นหวัหน้าฝ่ายทีอ่บุลราชธาน	ีท�างานไปเบือ่ลาออกไปท�าบญัชเีสยียงังัน้แหละ
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 พงษ์เทพ สุดใจ	อนัทีจ่รงิเป็น	วน.๓๒	แต่เรยีนด้วยกนัตลอดทกุวชิาจึงเป็นเพือ่นกนั	คนสโุขทยั

มาจากอ�านวยศลิป์	จบแล้วไปอยูป่่าไม้เขตนครศรธีรรมราช	เป็นหวัหน้าหน่วยป่าเลน	เป็นคนพดูน้อย

มากๆ	ไม่ติดต่อใครเลย	เพื่อนๆ	ตามหาไม่พบเจอ

 พงษ์ศักดิ์ เย็นแสงจันทร์ อดีตนายกสโมสรวนศาสตร์	เป็นคนขอนแก่น	มาจากอ�านวยศิลป์	

จบแล้วไปจบังานแทรกเตอร์ก่อนเข้าท�างานทีป่่าไม้เขตอดุรธานแีละขอนแก่น	อาชพีเสรมิ	มรีถสบิล้อ

และเลีย้งผึง้เป็นหวัหน้าอทุยานได้พริบตาเดียวได้เป็นป่าไม้จังหวดัสมทุรปราการและอกีหลายจงัหวดั	

กลับไปกรมอุทยานวนเวียนไปหลายแห่ง	เกษียณอายุราชการระดับ	๙	ที่เขตขอนแก่น	

 พรเทพ วิศุภกาญจน์ คนนครศรีธรรมราช	มาจากวัดรางบัวตามพี่ชาย	วน.๓๑	มาเป็นป่าไม้

ท�างานเขตเชียงใหม่และปัตตานี	มาอยู่กองจัดการที่ดินป่าไม้ไปอยู่อุตรดิตถ์	เสียชีวิตไปนานแล้ว

 พยุงศักดิ์ ไชยสุข อู๊ด	 คนเชียงราย	 แต่ไปเรียนยุพราชวิทยาลัย	 จบแล้วที่เดียวเลยอยู่เขต

เชียงรายจนเกษียณในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน

 พิชา พิทยขจรวุฒิ หรือ	เก้า	แซ่อุ้ย	คนเรียนเก่งจากพิษณุโลกพิทยาคม	ท�างานไทยชิพบอร์ด

อยู่ระยะหนึ่งแล้วสอบได้ทุน	 ก.พ.	 ไปจบปริญญาโททางอุทยาน	 มาอยู่ส�านักงานคณะกรรมการ

สิง่แวดล้อม	ย้ายมากรมป่าไม้	เคยเป็นหวัหน้าอุทยานทางภาคอสิาน	แล้วมาจบังานพฤกษศาสตร์ป่าไม้

เกษียณอายุราชการต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน	กลับไปปลูกต้นตาลที่พิษณุโลก	มีหน้าที่บรรยายเรื่อง

สุขภาพให้	วน.๓๓	ฟังทุกวันที่	๙

 พินิจ บัวแดง	 น้าบัว	 คนระยอง	 มาจากอ�านวยศิลป์	 ไปปักหลักที่เชียงใหม่	 ไปเป็นฝ่ายที่

แม่สะเรยีง	ขึน้เป็นป่าไม้จงัหวดัเชียงราย	พอเขาให้เป็นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	เลยลาออก

ก่อนดื้อๆ	รายได้สวนยางที่ระยองเหลือกินเหลือใช้	เคยเป็นผู้ดูแลวง	Forester	ตอนอยู่ปี	๔

 พินิจ ศรลมัพ์ หย	ีของเราคณุพ่อเป็นป่าไม้จังหวดั	เป็นอ�านวยศลิป์อกีคน	เป็นนักฮอกกีท้มีชาติ

เสียด้วย	ท�างานเป็นหัวหน้าหน่วยต้นน�้า	ถวายงานสมเด็จย่าที่เชียงราย	ได้เป็นป่าไม้จังหวัดคนแรก
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ของรุ่น	วนเวียนไปมาทางภาคเหนือ	 เพื่อนมาเกษียณอายุราชการระดับ	๙	ที่เชียงราย	ในต�าแหน่ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยังช่วยงานโครงการพระราชด�าริอยู่

 พินิจ สุวรรณโน	พี่ช้าง	ของเพื่อนๆ	คนนครศรีธรรมราช	มาจากวัฒนศิลป์วิทยาลัย	จบแล้ว

กลับปักษ์ใต้บ้านเราเป็นส่วนใหญ่	ที่อยู่นานคือ	เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	เกษียณอายุราชการ

ที่สงขลานั่นแหละ

 ไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ยักษ์	 คนนครชัยศรี	 มาจากสันติราษฎร์วิทยาลัย	 จบแล้วไปเป็น

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหลายแห่งทั่วประเทศ	รีบลาออกจากราชการเนื่องจากเบื่อแล้ว

 ไพรัญ พรหมหิตาธร	 นักวิ่งของมหาวิทยาลัยชาวสุราษฎร์	 มาจากสันติราษฎร์วิทยาลัย	

จบแล้วไปอยู่เขตสุราษฎร์	ลูกๆ	โตแล้วย้ายมาส�ารวจทรัพยากรป่าไม้ที่กรุงเทพฯ	เกษียณอายุราชการ

ที่ส�านักฟื้นฟู	ไปร่วมงานเลี้ยงทั้งวนศาสตร์	๓๓	และเกษตร	๒๗	เป็นประจ�า

 ไพโรจน์ ไชยสิทธิ์ คนสงขลา	 มาจากมหาวชิราวุธ	 จบแล้วไปอยู่เขตสงขลาจนเกษียณอายุ	

เสียชีวิตแล้ว
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 ไพศาล กุวลัยรัตน์ หนุ่มหล่อจากอ�านวยศิลป์คนนี้เรียนวนผลิตภัณฑ์	 แล้วรับราชการที่

กองบ�ารุงจนเป็นหัวหน้าฝ่ายปลูกสร้างสวนป่าของกรมป่าไม้	 เป็นผู้อ�านวยการกองคนแรกของรุ่น	

ข้ามไปเป็นรองเลขาธกิาร	ส.ป.ก.	และขึน้เป็นเลขา	ส.ป.ก.	ทีเ่ราไปใช้สถานทีท่ีส่ะพานควายจัดเล้ียงรุน่

ในวันศุกร์กันหลายครั้ง	ก่อนเกษียณอายุราชการวนเวียนเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	รองปลัด

กระทรวงทรัพย์ฯ	อธิบดีกรมป่าไม้	อธิบดีกรมอุทยานฯ

 ภิชาติ วรรธนะประทีป คนกรุงเทพฯ	 นักเรียนกรุงเทพคริสเตียน	 ไปจบปริญญาโทจาก

สหรฐัอเมรกิา	กลบัมาท�างานต้นน�า้เกอืบตลอดอายรุาชการ	ปักหลกัอยู่เชียงใหม่	เป็นนักร้องเพลงสากล

คนส�าคญัของรุ่น	เกษียณอายรุาชการระดบั	๙	ส�านกัอนรุกัษ์ต้นน�า้	ต่อสูก้บัโรคร้ายมาหลายปีจนเสยีชวีติ

 มงคล มูลมณี ลุงคุด	 เป็นรองสารวัตรใหญ่นิสิต	 มาจากโรงเรียนสระบุรี	 จบแล้วไปท�างาน

ป่าไม้เขตเพชรบุรี	 เป็นเจ้าพ่อห้วยยาง	 มากรมไปอยู่สระแก้ว	 ขึ้นเป็นป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา

แล้ววนเวียนเป็นป่าไม้จังหวัด	 และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายจังหวัดจนเกษียณอายุ

ราชการ	 เป็นโฆษกและนักเล่านิทานประจ�าวนศาสตร์	 ๓๓	 ตลอดกาล	 มีรีสอร์ทที่เขาค้อให้เพื่อน

ไปเยี่ยมเยียน

 พระมน ูรอดภยั	คนบางสะพานมาจากประจวบวทิยาลยั	ท�างานทีเ่ขตพษิณโุลก	แล้วเข้ามาเป็น

หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งต้ังดูแลเพื่อนฝูงอยู่พักหน่ึง	 ออกไปอยู่เขตบ้านโป่ง	 เกษียณอายุราชการ

ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน	ขณะนี้บวชอยู่ที่วัดพระธรรมกาย

 มนูญ บางภู่ภมร	อ่าง	ชาวชุมแพ	ขอนแก่น	นักเรียนห้องคิงส์อ�านวยศิลป์	เคยท�างาน	อ.อ.ป.

อยู่พักนึง	 แล้วเข้าท�างานกรมป่าไม้	 ส่วนใหญ่อยู่ภาคอิสาน	 โดยเฉพาะนครพนมจนตั้งหลักปักฐาน

ที่นครพนม	เกษียณอายุราชการต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วนที่เขตอุดรธานี

 มารตุ นลิสวุรรณ แฮงค์รตุ	ยอดต�านานมาจากวดัราชาธวิาส	นกัร้องเสียงเสน่ห์	มาเข้าถูกคณะ

เลยในเพลง	Kawliga	และเพลงสากลอื่นๆ	เพื่อนจบแล้วไปท�างานด้านสัตว์ป่าอย่างเดียว	จนเกษียณ

อายุราชการในปี	๒๕๔๔	ต�าแหน่งที่เป็นอยู่นานคือ	หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	ขณะนี้

เพื่อนเลิกเหล้าเด็ดขาดแล้ว		

 ยรรยง ค�ามาส	จากโรงเรยีนสารคามพทิยาคม	มหาสารคาม	จบแล้วไปท�างานอทุยานแห่งชาติ

เกือบตลอด	วนเวยีนอยูอ่สีาน	ทีน่านหน่อยคอื	ภเูรอื	ขอนแก่น	ทีเ่พือ่นไปอยูน่านมากแล้วเลยมีรสีอร์ท

ที่เชิงภูเรือท�ามาหากินมาหลายสิบปีแล้ว

 ลิขิต อินทรพินธุวัฒน์ คนกรุงเทพฯ	 นักถ่ายรูปเด็กวัดมกุฏกษัตริยารามน่ีเอง	 ไปท�างาน

ภาคเหนือ	อยู่ต้นน�้าที่เชียงใหม่ไม่ไปไหนเลยจนเกษียณอายุราชการ
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 วนิช สุรแสง	เพื่อนโจร	เป็นชาวกาฬสินธุ์	มาเรียนสมาคมโรงเรียนราษฎร์	แล้วไปท�างานที่

เขตล�าปางและเขตเชียงใหม่	ย้ายกลับถิ่นฐานไปตั้งหลักที่ขอนแก่น

 วรรตัน์ เจรญิศริพินัธ์ ประธานดาบไทยของมหาวิทยาลยัและเป็นนักดาบเหรยีญทอง	คนพงังา	

นกัเรยีนอ�านวยศลิป์	จบแล้วท�างานองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้	วนเวยีนอยูภ่าคเหนือ	ปลกูบ้านทีล่�าปาง

เกษียณอายุราชการในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ	ส�านักงานตรวจสอบภายใน	อ.อ.ป.

 วิทยา เฉิดดลิก	เป็นลูกคลังจงัหวดัเลย	จบสวนกหุลาบ	เป็นนกัซอฟบอลมหาวทิยาลยั	เข้าท�างาน

กองบ�ารุงอยู่ผานกเค้า	แล้วมาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง	ส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือ	มีบ้าน

ที่เมืองแพร่	เป็นผู้อ�านวยการส่วนที่เขตแพร่	เสียชีวิตกันยายน	๒๕๕๒	ก่อนเกษียณไม่กี่วัน

 ดร.วินัย ศิริกุล	เป็นคนล�าปาง	ไปจบมงฟอร์ตวิทยาลัย	เป็นผู้รักษาประตูฮอกกี้ทีมชาติ	ไปจบ

ปรญิญาเอกทีป่ระเทศฟินแลนด์	ท�างานทางด้านวนวฒันวิทยามาตลอดทางภาคเหนอืจนเกษยีณอายุ

ราชการ	ตอนนี้เป็นมัคทายกที่วัดแถวดอยสะเก็ด

 วินัย ศริิสทิธพินัธ์กุล	คนเมอืงชล	มาจากชลราษฎรอ�ารงุ	จบแล้วท�างานอยูก่องบ�ารุง	เสยีชวีติ

ไปนานแล้ว

 วิฑูรย์ พีระวัฒน์ ประธานยิงปืนของมหาวิทยาลัย	 ท�าเหรียญทองให้มหาวิทยาลัยมากมาย	

มาจากพุทธนิคม	๒	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	จบแล้วเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง	เกษียณอายุ

ราชการออกมาเล่นกอล์ฟกับเพื่อนๆ

 วบิลูย์ เอกอรุ ุคนระโนด	สงขลามาจากสามเสนวทิยาลยั	จบแล้วไปอยูเ่ขตสงขลา	มบ้ีานทีน่ัน่	

ย้ายไปกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	เกษียณอายุราชการต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน

 วิรัช เบญจพันธ์ทวี เสี่ยฮัท	 เหรัญญิกของ	วน.๓๓	คนหาดใหญ่	มาจากโรงเรียนวชิรานุกูล

จบแล้วท�างานกองวจิยัอยูไ่ม่นาน	ไปอยูเ่ขตบ้านโป่งจนเป็นหัวหน้าฝ่ายจดัการป่าไม้	ขึน้เป็นป่าไม้จงัหวัด

สมทุรสงคราม	และเป็นป่าไม้จงัหวดัอกีหลายแห่ง	เกษยีณอายรุาชการในต�าแหน่งทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด	เป็นคนจัดโปรแกรมสังสรรค์ประจ�าปี	วน.๓๓

 วิริยะ ช่วยบ�ารุง	ยะ	ญาติแยะ	คนสุราษฎร์	จบจากมหาวชิราวุธ	เนื่องจากคุณพ่อเป็นป่าไม้

ยะรู้จักผู้ใหญ่ในกรมป่าไม้มากมาย	 ไปอยู่เขตแม่สะเรียง	 แล้วมาเป็นหัวหน้างานป่าไม้ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้นานมาก	ไปเป็นหัวหน้าฝ่ายที่เขตเชียงใหม่	ออกไปเป็นป่าไม้จังหวัดเชียงราย

ก่อนวนเวียนอยู่ภาคเหนือ	เกษียณอายุราชการระดับ	๙	เขตเชียงใหม่

 วิสูตร ค�าวงษ์ นักวอลเลย์บอลทีมชาติคนนี้มาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม	 จบแล้วเป็น

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหลายแห่งทั้งภาคกลาง	ภาคตะวันออก	และภาคเหนือ	 เกษียณอายุราชการ

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วนที่พิษณุโลก	เสียชีวิตไปนานพอสมควรแล้ว
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 วีรพล กุลมาตย์ ยุ้ย	 เป็นคนสุราษฎร์	 มาจากอ�านวยศิลป์อีกคน	 เป็นหัวหน้าหน่วยป้องกัน

ที่ชุมพรและระนอง	 เป็นผู้ช่วยป่าไม้จังหวัดคนแรกของรุ่นที่สุราษฎร์ธานี	 และย้ายออกจากภาคใต้

มาอยู่ไฟป่า	สุดท้ายเกษียณอายุราชการที่ส�านักจัดการและวิจัยผลิตผลป่าไม้

 วุฒิไกร เธียรวาณิชย์ เป็นคนกรุงเทพฯ	 สมัครสอบมาเรียน	 จบแล้วไปท�างานที่กรมป่าไม้

ปีสองปี	ออกไปท�างานประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มีใครได้ข่าวคราวเลย

 ศุภร สวุรรณประทีป ตี	๋คนศรปีระจนัต์	สพุรรณบรุ	ีเดก็อ�านวยศลิป์อกีคนหนึง่	จบแล้วท�างาน

กองจัดการป่าไม้จนได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่น	เคยไปช่วยราชการที่กองทัพภาค	๓	แล้วไปเป็นหัวหน้าหน่วย

ต้นน�้าที่เชียงใหม่	ตอนนี้อยู่ที่ล�าพูน

 ศรีวัฒน์ สุวรรณ	นาทีนี้ไม่รู้จัก	เอิ๊บ	ไม่ได้แล้ว	รูปมีปัญหาเอิ๊บจัดให้ใสปิ๊ง	หนุ่มเทพศิรินทร์

ที่วนศาสตร์มีคนเดียว	จบแล้วไปสอบเข้าส�านักงานมาตราฐานสินค้า	ที่เปิดรับปริญญาตรีวนศาสตร์	

๔	ต�าแหน่งมานานแล้ว	ไปตรวจสินค้าไม้	แล้วเปลี่ยนแนวไปเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษา	(ฝ่ายพาณิชย์)

หลายประเทศ	กลับเข้ากระทรวงมาเป็นระดับ	๙	ต�าแหน่ง	อัครราชทูต	(ฝ่ายพาณิชย์)	คณะผู้แทน

ถาวรไทยประจ�าองค์การค้าโลก	ออกก่อนก�าหนด	๑	ปี	ไปท�างานที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว	๓	ปี		

 รศ.ศริ ิภูพ่งษ์วฒันา	หนุม่อยธุยา	จากอยธุยาวทิยาลยั	จบแล้วไปเป็นลกูจ้างช่ัวคราวกรมป่าไม้	

๑	ปี	ไปจบโทบริหารธุรกิจจากนิด้า	แล้วเข้าเป็นอาจารย์โรงเรียนพาณิชยการพระเชตุพน	ย้ายมาเป็น

อาจารย์คณะบรหิารธรุกจิทีเ่กษตรนีเ่อง	ตอนนีเ้ป็นคณบดีคณะบรหิารธรุกจิทีม่หาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 สนธยา เกียรติงาม	 อดีตหัวหน้าหอ	 ๒	 คนปราจีนบุรี	 จบจากผดุงศิษย์พิทยา	 เรียนจบ

ได้เกียรตินิยม	เป็นอาจารย์ภาควิชาวนวัฒนวิทยา	แล้วลาออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ปราจีนบุรี

 ดร.สนใจ หะวานนท์ คนภูเก็ต	จากภูเก็ตวิทยาลัย	ตามพี่ชายรุ่น	๓๒	มาเรียน	จบแล้วไปอยู่

เขตสรุาษฎร์ธาน	ีจบังานป่าชายเลนเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านป่าชายเลน	จบปรญิญาเอกจากประทศญีปุ่น่	
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เกษียณอายุราชการระดับ	 ๙	 ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ขณะนี้ยังคงท�างานที่อุทยาน

สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	อ.ชะอ�า	อยู่

 สนิท บุญพิทักษ์ มาจากโรงเรียนสระบุรี	 จบแล้วไปบรรจุที่เขตแพร่	 หน่วยก้านเป็นครูบา

อาจารย์เลยถกูจบัไปสอนนกัเรยีนป่าไม้อยูห่ลายปี	จนเป็นผูอ้�านวยการ	ต่อมาโรงเรยีนป่าไม้ถกูยกเลกิ

การสอนไป	ต้องถูกลดชั้นมาอยู่เขตแพร่	ลาออกมาเป็นมัคทายกและผู้แนะน�าสุขภาพกับชาวแพร่		

 สนั่น ศรีวะรมย์ อดีตรองประธานสภานิสิต	คนอุบลราชธานี	มาจากโรงเรียนเทเวศน์ศึกษา	

ท�างานอยู่กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ	 เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกที่นครราชสีมา	 พร้อมกับ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและรองอธิบดีกรมป่าไม้เมื่อเดือนมิถุนายน	๒๕๒๖

 สมเกียรติ เทพไชย	 ชาวสงขลา	 จากมหาวชิราวุธอีกคนหนึ่ง	 จบแล้วไปท�างานที่สงขลา

มีครอบครัวอยู่ที่สงขลา	ไม่ย้ายไปไหนจนเกษียณอายุ

 สมเกียรต ิม้าแกว้	มา้	คนเมอืงจนัทบุรี	มาจากอ�านวยศิลป์	จบแล้วท�างานเป็นหวัหน้าสวนป่า	

ที่ป่าไม้เขตศรีราชา	ย้ายมาจับงานด้านอุทยานจนเป็นหัวหน้าอุทยานหลายแห่ง	ลาออกจากราชการ

นานแล้ว	แต่ยังมาพบเพื่อนๆ	บ้างถ้าว่าง

 สมยศ แขวงโสภา	 อ�านวยศิลป์อีกคนละ	 บ้านอยู่โพธารามราชบุรี	 ไปจบปริญญาโทที่

ออสเตรเลีย	ท�างานต้นน�้าทางเหนือ	เสียชีวิตไปนานแล้ว

 สมศกัดิ ์ทรวงชมพนัธ์ อยูฝ่ั่งธนบรุนีีเ่อง	มาจากวดันวลนรดศิ	จบแล้วไปท�างานทีเ่ขตเพชรบรุี

เป็นหัวหน้าหน่วยต้นน�้าเพชรบุรี	แล้วมาอยู่ส�านักอนุรักษ์ต้นน�้าจนเกษียณอายุราชการ

 สมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา	มัก	หนุ่มรูปหล่อจากราชสีมาวิทยาลัย	ปี	๔	เป็นทั้งรองนายกองค์การ

และประธานแบดมินตัน	 จบแล้วไปอยู่งาวอยู่พักนึง	 มาท�างานบ้านเกิดเขตนครราชสีมาจนเป็น

หัวหน้าฝ่าย	ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา	และป่าไม้เขตนครราชสีมา	 เป็นผู้อ�านวยการส�านัก	 ขึ้นเป็น

รองอธบิดกีรมป่าไม้ทีเ่ดนิทางด้วยรถยนต์เท่าน้ัน	มกั	เสียชีวติเมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๕๑	ก่อนเกษยีณ

อายุราชการปีกว่า

 สมสิทธิ์ เหมสุวรรณ	 เยิ้มย้ายมาจากคณะเกษตร	มาจากมหาวชิราวุธ	 สงขลา	 เป็นหัวหน้า

ศูนย์เพาะช�ากล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และเคยเป็นป่าไม้อ�าเภอกุดข้าวปุ้น	 อุบลราชธานี	

คนในแวดวงพระเครื่องคงรู้จักเยิ้มดี

 สมหมาย จันทร์ฉาย	ฉอย	เด็กสวนกุหลาบ	คนนครชัยศรี	เป็นอีกคนที่ขึ้นเหนือแล้วกลับบ้าน

ไม่ถูก	ท�างานที่เขตล�าปาง	แม่สะเรียง	เชียงใหม่	ทางด้านปลูกป่า	ตั้งหลักอยู่ที่อ�าเภองาว	ล�าปาง

 สมหมาย ชัยวัฒนะ	 มาจากโรงเรียนอ�านวยวิทย์	 สมุทรปราการ	 จบสาขาวนผลิตภัณฑ	์
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แล้วไม่ได้สอบท�างานกรมป่าไม้	 ไปท�างานเอกชน	 เคยเจอกันครั้งหนึ่งเพื่อนไม่เปิดเผยข้อมูล

สู่สาธารณชน

 สมหมาย เอื้อเจริญ	คนแปดริ้ว	มาจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์	จบแล้วท�างานกองวิจัยผลิตผล

ป่าไม้	 แล้วไปอยู่ป่าไม้เขตปราจีนบุรี	 เคยช่วยราชการกองทัพภาคที่	 ๑	 แล้วเป็นหัวหน้าฝ่ายต้นน�้า

ที่ปราจีนบุรี	เสียชีวิตก่อนเกษียณอายุราชการ

 รศ.ดร.สามคัคี บญุยะวฒัน์ จ้อย	มาจากกรงุเทพคริสเตยีน	จบปริญญาเอกจากประเทศฟิลบิปินส์	

เป็นอาจารย์ภาควชิาอนรุกัษ์วทิยา	จนเป็นรองคณบดคีณะวนศาสตร์	และเป็นรองอธกิารบดฝ่ีายวจิยั	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จ้อย	อยู่บางเขนสี่สิบกว่าปีเลยทีเดียว

 สามารถ วงค์เจรญิ	จากคณะราษฎร์บ�ารงุ	ยะลา	มาบางเขน	จบแล้วกลบัไปท�างานทีส่�านักงาน

ป่าไม้เขตปัตตานี	 ขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายอย่างรวดเร็ว	 เป็นผู้ช่วยป่าไม้เขตคนแรกของรุ่น	 แล้วอยู่นิ่งๆ	

ที่ปัตตานีไม่ยอมไปไหน	 ออกจากราชการก่อนก�าหนด	 ๕	 ปี	 ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักสาขาที่

ปัตตานี

 เสนอ รังสิมันตุชาติ หนุ่มหล่อจากเบญจมราชูทิศ	นครศรีธรรมราช	คนจะดังห้ามไม่ได้มีคน

ซ้อนท้ายตั้งแต่ปี	๑	จบแล้วไปท�างานป่าไม้เขตแพร่	ย้ายอีกทีไปเป็นหัวหน้าฝ่ายที่เขตขอนแก่น	อยู่จน

เกษียณอายุราชการ	ต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน	ออกพบปะเพื่อนฝูงเป็นว่าเล่นระยะนี้

 สุชล ผาติเสนะ	 กรอก	 มาจากเบญจมราชูทิศ	 ปัตตานี	 ครั้นจบมาท�างานไม่ยอมกลับบ้าน

ไปบรรจุที่ป่าไม้เขตปราจีนบุรี	แล้วย้ายไปป่าไม้เขตพิษณุโลก	เป็นหัวหน้าสวนที่อุตรดิตถ์	ลาออกจาก

ราชการไปท�างานส่วนตัวที่อุตรดิตถ์นั่นเอง
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 สุพัฒน์ บุญมีประเสริฐ	 นักกอล์ฟมือหนึ่งวนศาสตร์	 ๓๓	 มาจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล	

จบแล้วไปท�างานต้นน�า้ทีทุ่ง่ลยุลาย	ชยัภมู	ิแล้วเปลีย่นไปเป็นหวัหน้าอุทยานแห่งชาตแิถวก�าแพงเพชร	

ขึ้นเป็นป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ	เกษียณอายุราชการต�าแหน่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

 สุรินทร์ วิวัจนสริินทร์	แขกเป็นคนกรงุเทพฯ	มาจากวัดสทุธวิรารามนีเ่อง	จบแล้วสอบชงิทนุ	ก.พ.	

ไปจบปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา	กลับมาท�างานส�านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	เคยเป็นผู้อ�านวยการ

สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	ในที่สุดกลับมาเกษียณอายุราชการระดับ	๙	ต�าแหน่งทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี	ตอนนี้ท�างานเป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดี

 สรุพงศ์ ทองเลีย่มนาค	ประธานตะกร้อมหาวิทยาลยั	มาจากเบญจมราชทูศิ	นครศรธีรรมราช	

จบแล้วท�างานแถวป่าไม้เขตสรุาษฎร์ธานแีละนครศรีธรรมราช	เกษยีณอายุราชการต�าแหน่งผูอ้�านวยการ

ส�านักของกรมป่าไม้	เสียชีวิตเป็นคนล่าสุดของวนศาสตร์	๓๓

 สุรพงษ์ วงศ์ดี ปี้	คนอุบลราชธานี	มาจากสมาคมโรงเรียนราษฎร์	จบแล้วไปท�างานที่ป่าไม้

เขตอุบลราชธานี	 แล้วไปอยู่ต้นน�้าที่เชียงใหม่	 กลายเป็นคนเชียงใหม่	 ท�างานต้นน�้านานมาก

เป็นหัวหน้าฝ่ายทีป่่าไม้จงัหวดัเชยีงใหม่	เกษยีณอายรุาชการผู้อ�านวยการส�านกั	กรมป่าไม้	ทีเ่ชยีงราย

 สุรศักดิ์ คณารักษ์สันติ กก	จบจากดรุณาราชบุรี	เรียนกับผู้เขียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม	๓	

จบแล้วไปเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสวนห้วยยาง	 แล้วย้ายไปป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี	 กลับมาเป็นหัวหน้า

ศนูย์เพาะช�ากล้าไม้ราชบรุอียูห่ลายปี	เกษยีณอายรุาชการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านัก	ของกรมป่าไม้	

มีบ้านอยู่ราชบุรี	เข้ากรุงเทพฯ	เฉพาะวันอาทิตย์

 สังเวียน คงดี ชาวพิจิตรจากสวนกุหลาบมาเรียนวนศาสตร์ไปท�างานเชียงใหม่เป็นหัวหน้า

หน่วยอนุรักษ์ต้นน�้า	ขึ้นไปเป็นหัวหน้าฝ่ายที่เขตแม่สะเรียง	และขึ้นเป็นผู้ช่วยเขต	เป็นป่าไม้จังหวัด

เชียงใหม่และอีกหลายจังหวัด	 เป็นป่าไม้เขตหลายแห่ง	 มาเกษียณอายุราชการระดับ	 ๙	 ที่ศรีราชา	

แล้วไปท�างานหน้าห้องรองนายกรัฐมนตรี

 สนัทดั แสงกลุ	คนสรุาษฎร์ธานี	เรยีนสมาคมโรงเรยีนราษฎร์อกี	จบวนผลติภัณฑ์แล้วไปท�างาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จนเกษียณอายุราชการ	ในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ	ส�านักอ�านวยการ

 สันทวิทย์ จงจิตราภรณ์ คนเยาวราชมาจากสวนกุหลาบ	 ไปท�างานต้นน�้าที่เชียงใหม่ไม่ยอม

ไปไหนเลยจนเกษียณอายุราชการ	กลับบ้านเยาวราชไม่ถูกละมั้ง

 ผศ.ดร.อนันต์ อนันตโชติ ประธานฮอกกี้และนักฮอกกี้ทีมชาติ	คนเชียงราย	จบปรินส์รอแยล

วิทยาลัย	 ไปจบปริญญาเอกจากไอดาโฮ	 สหรัฐอเมริกา	 มาเป็นอาจารย์ภาควิชาการจัดการป่าไม	้

พร้อมกับเปิดร้านซักแห้งข้างมหาวิทยาลัย	 เป็นเลขานุการคณะ	 และรองคณบดี	 ลาออกก่อนไป

เลี้ยงหลานที่อเมริกา
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 อนุชิต นาคสมบูรณ์ มาจากราชสีมาวิทยาลัยอีกคนหนึ่ง	เป็นนักวิชาการป่าไม้ตรีกองจัดการ

ป่าไม้	ท�างานด้านไฟป่า	เสียชีวิตไปนานแล้วด้วยโรคไต

 อุทัย ทองมี นี่ก็อ�านวยศิลป์	 มาจากปากพนัง	 นครศรีธรรมราช	 ไปจบปริญญาโทมาจาก

สกอตแลนด์	ท�างานต้นน�า้มาตลอด	เกษยีณอายรุาชการในระดับ	๙	ส�านักอนุรกัษ์ต้นน�า้	เป็นนกัฮอกกี้

ทีมชาติอีกคนหนึ่ง

 อรัญ กุลสุ เดิมชื่อ	อร่าม	มาจากเบญจมราชูทิศ	ราชบุรี	จบแล้วท�างานได้ไม่นานก็เสียชีวิต

 อภิวัฒน์ จริยะธาราสิทธิ์ เสี่ยแบน	 เป็นคนบ้านโป่ง	 มาจากดรุณาราชบุรี	 เป็นนักกีฬา

มหาวิทยาลัย	 ทั้งบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล	 สอบเข้าท�างานกรมป่าไม้ได้	 แต่ไม่ท�า	 ไปขาย

แทรกเตอร์จนตัง้หลักได้	ตอนนีท้ัง้ท�าบ่อทรายทีพิ่มายและเลีย้งไก่เนือ้ทีบ้่านโป่ง	ไม่รูจ้ะเอาเงนิไปเกบ็

ที่ไหนนอกจากซื้อไวน์กิน

 อภิสิทธิ์ สิมศิริ เดิมชื่อ	 สุคนธ์	 เป็นหัวหน้าตึก	 ๔	 มาจากผดุงศิษย์พิทยา	 จบแล้วไปท�างาน

บริษัทไม้อัดไทยพักหนึ่ง	 กลับมาท�างานกรมป่าไม้	 ไปอยู่แถววังน�้าเขียวยังทันมาเกษียณอายุราชการ

ระดับ	๘	ที่นครราชสีมา

 อานนท์ สรวิสูตร	นนท์	คนกรุงเทพฯ	มาจากวัดเบญจมบพิตร	สอบเข้าได้เป็นที่	 ๑	ของรุ่น	

จบแล้วต้องดูแลพี่สาวที่กรมวิชาการเกษตร	 เลยท�างานที่กรมป่าไม้ตลอดไม่ย้ายออกต่างจังหวัดเลย	

เกษียณอายุราชการต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน	ตอนนี้มีเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ	เต็มที่แล้ว

 อาทติย์ พาตน	เพือ่นจิว๋	มาจากชลราษฎรอ�ารงุ	เมอืงชล	จบแล้วท�างานทางด้านเพาะช�ากล้าไม้

และไฟป่า	เกษียณแล้วไปปลีกวิเวกอยู่เมืองกาญจน์นี่เอง

 อ�านวย กาวีวงศ์  หนุ่มรูปหล่อนักร้อง	KU	Band	คนเชียงราย	 ไปจบจากยุพราชวิทยาลัย		

จบแล้วไปท�างานที่ส�านักงานมาตราฐานสินค้า	กระทรวงพาณิชย์	เช่นเดียวกับ	เอิ๊บ	ไปอยู่เชียงใหม่

อยู่ระยะหนึ่ง	 เลยลาออกจากราชการเปิดร้านขันโตกกิจการใหญ่โต	 น่าเสียดายที่เพื่อนเสียชีวิต

ก่อนเวลาอันควร

	 วนศาสตร์	๓๓	ได้สวนสนามเพลงมาร์ชป่าไม้มา	๕๐	ปีแล้ว	เสียชีวิตไป	๒๔	คน	พบกันใหม่

วาระ	๖๐	ปี	เหลือกี่คนยังไม่รู้เพราะทุกคนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอันไหนจะมาก่อนกัน	สวัสดี

	 ชัยยันต์		สมบูรณสิน

	 ๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	 				
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